

เจาะข่าวเล่าเรื่อง



ข่าว เอ็กซ์ตาซี

ของ "เอ็กซ์ตาซี" เพิ่งปรากฏให้เห็นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกมา พูดถึงชื่อยาชนิดนี้เมื่อไม่นาน ว่ากำลังเป็นที่นิยมของ คนกลางคืน หรือในแวดวงสถานบันเทิง ทำให้ใครต่อ ใครต่างหันมาให้ความสนใจกับเจ้ายาชนิดนี้ทันที

ความจริงชื่อของ เอ็กซ์ตาซี มีมานานแล้ว แต่ไม่ ค่อยเป็นที่รู้จัก ฉะนั้นเมื่อมีชื่อตั้งขึ้นมา นายชาติชาย ดุทธิกอม รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปป.ส.) อธิบายให้ความกระจ่างในเรื่องยาชนิดนี้ว่า

ตรวจพบมารวม 10 ปีแล้ว เป็นยาที่ใช้ในไนต์คลับ นักเที่ยวกลางคืน ในขณะที่ยานำใช้ในระดับล่าง ช่วงหลังพบว่าคนระดับสูงที่เกี่ยวข้องกลางคืน นิยมใช้ยาเอ็กซ์ตาซี

ยาดังนี้ผลิตจากประเทศยุโรป โดยเฉพาะ เนเธอร์แลนด์ นำเข้ามาขายที่กรุงเทพฯกับในประเทศ มาเลเซีย โดยแก๊งชาวมลายู และสิงคโปร์

เส้นทางການนำเข้าจะผ่านเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส



สวีตเซอร์แลนด์ มาประเทศไทย แล้วต่อไปมาเลเซียและ สิงคโปร์ ราคาจำหน่ายผู้ชายส่งตกราวเม็ดละ 400 บาท ชายปลีกเม็ดละ 600-1,200 บาท

"ที่ให้ความสำคัญกับเอ็กซ์ตาซีนั้น แต่เดิมมีการปราบ ยานำก่อนช่วงได้ผล ในขณะที่เดียวกันก็พยายามกดดัน พวกแหล่งบันเทิง สถานบันเทิง ไม่ให้มียาอี พอยอียิบ ยาเอ็กซ์ตาซีถูกความมาแทน ที่จริงแล้วยาพวกนี้เป็น ตระกูลเดียวกับยานำ ยากระตุ้นประสาท แต่คลาสสิกกว่า เอ็กซ์ตาซีกระตุ้นประสาทแถมหลอนประสาทด้วย ยาพวก นี้จะมีตราตัวอยู่ที่เม็ด มีประมาณ 300-400 ตรา โดย ตราล่าสุดมีสี่สีคือ มีคชูปิชิ จากสถิติการจับกุมที่ผ่านมาปี 2544 จับกุมได้ 10,000 กว่าเม็ด ปี 2545 ขึ้นเป็น 200,000 เม็ด ปี 2546 100,000 กว่าเม็ด และปี 2547 เริ่มเข้ามาแล้ว 10,000 เม็ด"

สำหรับยาอี ยาเลิฟ และเอ็กซ์ตาซี(Ecstasy) เป็นยา เสพติดกลุ่มเดียวกัน จะแตกต่างกันบ้างในด้านโครงสร้าง ทางเคมีลักษณะที่ทั้งที่เป็นแคปซูลและเป็นเม็ดยาสีต่างๆ

แต่ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ด กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.2 ซม. หน้า 0.3-0.4 ซม. ผิวเรียบ และปรากฏสัญลักษณ์บนเม็ดยา เป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย, ค้างคาว, นก, ดวงอาทิตย์, PT ฯลฯ เสพโดยการรับประทานเป็นเม็ด จะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที และฤทธิ์ยาจะอยู่ใน ร่างกายได้นานประมาณ 6-8 ชั่วโมง

เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกาย จะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบ ประสาทในระยะสั้นๆ หลังจากนั้นจะออกฤทธิ์หลอน ประสาทอย่างรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทำให้ผู้เสพรู้สึก ร้อน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง การได้ยินเสียง และการมองเห็นแสงสีต่างๆ ผิดไปจาก ความเป็นจริง เคชินคลิ้ม ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้ เป็นสาเหตุที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงเสีย ต่างๆ อากการคันคว่ำวิจัยของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์พบว่า ยาชนิดนี้มีอันตรายร้ายแรง แม้จะเสพ เพียง 1-2 ครั้ง ก็สามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันของ ร่างกาย ส่งผลให้ผู้เสพนี้อีกติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และยังทำลายเซลล์สมองส่วนที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ โรโทนิน(Serotonin) ซึ่งเป็นสารสำคัญในการควบคุม อารมณ์ให้มีความสุข ซึ่งผลจากการทำลายดังกล่าว จะ ทำให้ผู้เสพเข้าสู่สภาวะของอารมณ์ที่เศร้าหมองหดหู่ อย่างมาก และมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เสพตื่นตัวตลอดเวลา ไม่สามารถ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด พฤติกรรมชั่วร้ายทางเพศ